

จดหมายออนไลน์

(18 พฤศจิกายน 2559)

โดย ธรรมชาติ

คราสทำร้ายดวงชะตา

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามว่า คุณสาม เกิดวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2505 เวลา 09.19 น กรุงเทพมหานคร

คำถามแรก ระยะเวลาในการทำงานในบริษัทยังอีกนานหรือไม่ หรือออกก่อนเกษียณจะหากลาออกก่อนแล้วจะมีโอกาสทำงานอื่นๆได้หรือไม่ ขณะนี้คิดไม่ออกเลยว่าจะไปทางไหนดี

ก่อนอื่นขอพูดถึงพื้นชะตาเดิมของคุณเสียก่อน

คุณเกิดในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับการเกิดคราสอย่างมาก ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของดวงชะตา และยังมีดาวเสาร์(๗)เข้ามาผสมโรง ทำให้เกิดโยคร้ายที่เรียกว่า โยคเสตศาติ ทำร้ายดวงชะตาอีก

จุดที่ดวงชะตาของคุณถูกทำร้ายมากจึงเป็นเรื่องคู่ครอง ครอบครัว เรื่องรายได้จากการทำงานที่มักจะไม่ค่อยมากพอ หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยทุ่มกับแรงงานที่ลงไป

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา คุณเริ่มคิดจะทำอะไรใหม่ๆ หรือ คิดเป็นกังวลกับลูกคุณเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ในช่วงเวลานี้ คุณไม่ค่อยพอใจเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการทำงานของคุณ จึงคิดเรื่องที่จะเปลี่ยนงาน

ต่อคำถามของคุณนั้น ผมขอตอบว่า ตอนนี้ขอให้ทำงานไปเรื่อยๆก่อนจะดีกว่า ถ้ายังสามารถอดทนได้ เพราะต้นปีหน้า คุณก็จะรู้สึกว่าคุณมีความกดดันในเรื่องการทำงานอย่างมาก จนคุณอาจจะทนไม่ไหว ถึงตอนนั้นค่อยมาตัดสินใจอีกที

ช่วงนี้ คุณอาจจะเสี่ยงงานใหม่เอาไว้ก่อนก็ได้ แต่อย่าเพิ่งลาออกจากงานเก่านะครับ

คำถามที่สอง เลิกกับพ่อเด็กตั้งแต่ลูกอายุ 5 ขวบเลี้ยงลูกมาจนถึงตอนนี้ เรื่องลูกต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไร

เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากสำหรับกรณีของคุณสาม ที่ต้องแยกทางกับสามีตั้งแต่ลูกอายุ 5 ขวบ แต่มันก็ชี้ให้เห็นในดวงชะตาของคุณแล้วว่า จะมีปัญหาในเรื่องนี้

พุดในแง่จิตวิทยาอ่อนครับ มีโอกาสสูงมากที่ลูกของคุณซึ่งผมไม่ทราบว่ามีกี่คน จะได้รับผลกระทบทางจิตใจจากการแยกทางกันของพ่อแม่ หากพ่อแม่ไม่สามารถประคับประคองจิตใจของลูกในช่วงต้นๆของการแยกทางกัน

กระนั้นก็ตาม เด็กๆมักจะมีประสาทสัมผัสที่ละเอียดอ่อนพอที่จะจับบรรยากาศ และ ความรู้สึกที่ตึงเครียดในครอบครัวได้ ไม่ว่าพ่อแม่จะพยายามทำให้เหมือนปกติแค่ไหนก็ตาม

ลูกของคุณก็อาจจะได้รับผลกระทบทางจิตวิทยานี้ด้วยเช่นกัน

แต่เมื่อพุดในทางโหราศาสตร์ การจะดูดวงของลูกจากดวงของแม่นั้น อาจจะไม่มีความคลาดเคลื่อนได้ เพราะภพปุตตะ แม้จะหมายถึงเรื่องลูก แต่ก็มีความหมายเรื่องอื่นๆผสมอยู่อีกมากด้วย

ทางที่ดี จึงควรจะต้องตรวจดูดวงชะตาของลูกของคุณ โดยตรงจะแม่นยำกว่า

อย่างไรก็ดี ผมก็ขอพยากรณ์ตามหลักโหราศาสตร์เท่าที่มีข้อมูลในขณะนี้ก็คือ ลูกของคุณอาจจะดี หรือ ไม่ค่อยเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณนัก ซึ่งคุณเองก็ต้องเข้าใจความรู้สึก และ ประสบการณ์ชีวิตที่เขาประสบมาด้วย ต้องช่วยเขาฟื้นฟู ประคับประคอง ให้ก้าวเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ผมเชื่อว่า พ่อแม่สามารถปั้นแต่งให้ลูกไปในทิศทางที่ดีได้ครับ

คำถามสุดท้าย อยากให้ลูกบวชให้แต่ไม่อยากฝืนใจ จะมีโอกาสหรือไม่ตอนนี้เขาเพิ่งเรียนมหาลัยปี1 ค่ะอยากให้อ่านก่อนค่ะ

เรื่องการบวช-เรียนนั้น ถือเป็นเรื่องที่ประเสริฐสำหรับผู้ชายไทย หากที่มีโอกาส

แต่เรื่องแบบนี้ ควรจะเป็นความสมัครใจ และ ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของผู้จะบวช มากกว่าความต้องการของคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ แม่ ซึ่งมีความคาดหวังว่า จะมีโอกาสเกาะชายผ้าเหลืองเข้าสู่ร่มเงาแห่งธรรมะบุญ

แม่อาจจะค่อยๆปลูกฝังความคิดที่ต้องการจะบวชให้ลูก แต่อย่าไปบังคับเขา นะครับ เพราะหากเขาไม่เต็มใจจะบวช แต่ต้องบวชเพราะแม่บังคับ หากเขาเกิดไปทำผิดพลาดในระหว่างบวช มันจะเป็นบาปนะ ครับ

ค่อยๆปลูกฝังเขาไปนะครับ หากเขาทำบุญมาดีพอ ก็คงจะได้บวชนะครับ หากเขาได้บวชจริง ผมก็ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณสาม ช่วยดักบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ ทุกท่านครับ

หรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง **วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด**
เพศ พร้อมด้วย **เบอร์โทรศัพท์** ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน
 พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathihti@gmail.com แล้วผมจะนำมา
 ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

สำหรับคุณภาวานา ที่เขียนมาถามนั้น กรุณาตอบอีเมลล์ที่ผมเขียนไปถึงด้วยนะครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

(อย่าลืมติดตามอ่าน คอลัมน์ “ซอกซอนตะลอนไป” ที่ผมเขียนอีกคอลัมน์หนึ่งด้วยนะ
 ครับ)

